

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 33.04 บาท แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบ 33.00 – 33.10 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.04 บาท อ่อนค่าเล็กน้อยจาก 33.02 บาท ในช่วงปิดสิ้นวันทำการ ก่อน แนวโน้มระยะสั้นยังทรงตัว กรอบวันนี้ 33.00 – 33.10 บาท

* นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่าค่าเงินบาทวันนี้มีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยที่มากกระทบค่าเงินบาทมากนัก

* เขากล่าวว่าปัจจัยที่ต้องติดตามคือการประชุมการประชุมผู้นำ G-20 ในช่วงสิ้นเดือนนี้ ว่าสหรัฐฯและจีนจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้หรือไม่ หากการเจรจาตั้งกล่าวล้มเหลว ผู้นำสหรัฐฯระบุจะเพิ่มกำแพงภาษีในปัจจุบันจาก 10% เป็น 25% พร้อมตั้งกำแพงภาษีใหม่กับสินค้านำเข้าจากจีนที่เหลือราว 267 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรเตรียมรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว ถ้าหากการเจรจาการค้าล้มเหลว และสหรัฐฯเดินหน้าทำสงครามการค้ากับจีนต่อ ตลาดจะกลับมาปิดรับความเสี่ยงและอาจเกิดแรงเทขายสินทรัพย์รวมทั้งค่าเงินเอเชียได้

* รวมถึงในสัปดาห์ต้องติดตามคำกล่าวของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันพุธ และรายงานการประชุมวันที่ 7-8 พ.ย.ของเฟดที่จะมีการเปิดเผยในวันพฤหัสบดี เพื่อดูสิ่งบ่งชี้ต่อไปว่าเฟดจะมีมุมมองการขึ้นดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ หลังตลาดกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องของเฟด โดยถ้าหากมุมมองของเจ้าหน้าที่เฟด รวมทั้งประธานเฟดในสัปดาห์นี้มีที่ท่าไม่เร่งรีบขึ้นดอกเบี้ย หรือมองการขึ้นดอกเบี้ยลดลงในปีหน้า อาจส่งผลให้ตลาดคลายความกังวลการขึ้นดอกเบี้ยเฟดและเปิดรับความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.06 บาท จากวานนี้ที่ 96.95 บาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 849.00 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,413.28 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 33.044 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS